

ประจำวันที่ 14-20 สิงหาคม 2556

ประมูลซื้อข้าวรัฐ 2.1 แสตันกร้อย

กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การยื่นซองประมูลข้าวสารจากสต็อกรัฐบาล ปริมาณ 2.1 แสตัน โดยแบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณ 1.1 แสตันจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/2555 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 เพื่อการส่งออก และอีก 1 แสตัน จากจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/2555 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ที่กรมการค้าต่างประเทศ เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีผู้ประกอบการเสนอราคาซื้อ 7 ราย เท่านั้น หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์เปิดระบายข้าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง

สำหรับรายชื่อผู้เสนอราคา 7 รายได้แก่ 1. บริษัท ไทยพรไรซ์แอนด์ฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด เสนอซื้อข้าวขาว 5% 2. บริษัท เอเชีย โกลเด็นไรซ์ จำกัด เสนอราคาซื้อข้าว 5% 3. บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด เสนอซื้อข้าว 5% 4. บริษัท พงษ์ลภ จำกัด เสนอราคาซื้อข้าว 5% 5. บริษัท แคปปิตอลซีซีเรียลส์ จำกัด เสนอราคาซื้อข้าว 5% 6. บริษัท นำแสงคำข้าว จำกัด เสนอราคาซื้อข้าวหอมจังหวัดและข้าวเหนียว 10% และ 7. บริษัท โกลเด็นแกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เสนอราคาข้าวซื้อขาว 5% ข้าวหอมจังหวัด และข้าวเหนียว 10%

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จะเป็นประธานเปิดซองประมูลข้าวในช่วงเช้า และเปิดซองประมูลมันสำปะหลังในช่วงบ่ายของวันนี้ (20 ส.ค.นี้) เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์ของกรมฯ ก่อนที่จะโทรศัพท์ไปต่อรองราคา ก่อนสรุปผลเสนอต่อนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ยังได้เปิดให้ผู้ประกอบการเสนอราคาซื้อมันสำปะหลังเส้น ปริมาณ 2.8 แสตัน จากโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2552/2552 ปริมาณ 8.79 หมื่นตัน เพื่อใช้ในประเทศ และจากโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2555/2556 ปริมาณ 2.04 แสตัน เพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ประกอบการเสนอราคาซื้อ 15 ราย เพราะเป็นการเปิดประมูลครั้งแรกในปี นี้ หลังจากที่นายบุญทรง เติรยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ได้อนุมัติขายมันสำปะหลังเส้น จากโครงการรับจำนำปี

ส่วนรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อมันสำปะหลังเส้น 15 ราย ได้แก่ 1.บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัด 2. บริษัท พี.อาร์. อินเทอร์เน็ต จำกัด 3. Global Property Connection 4. บริษัท โซคซัยพีชผล จำกัด 4. เจริญชัยพีชผล 6. กัญญาร เกิดทวี 7. ลานมันโชคพีพัฒนา 8. นายสุวิชาญ สัมประสิทธิ์ 9. บริษัท ทองทาบิโอเก่า (1999) จำกัด 10. หจก. ทราขายทองพัฒนา 2013 11. บริษัท ที.เอส.แคปปิตอล จำกัด 12. บริษัท เยนเนรัล มิลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 13. บริษัท ยี่งวัฒนา ทาบิโอเก่า จำกัด 14. บริษัท ทรอนันต์ไทย ทาบิโอเก่า จำกัด และ 15. บริษัท เอเชียฟลูกโตซ จำกัด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ขายข้าวลोट 3 ได้เพียง 30,000 ตัน

หลังจากคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว กรมการค้าต่างประเทศ เจรจาต่อรองกับเอกชนที่เสนอราคาประมูลสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 3 จากโครงการรับจำนำปีการผลิต 2554/2555 และนาปรัง 2555 แบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 101,000 ตัน เพื่อส่งออกต่างประเทศ ข้าวหอมจังหวัด และข้าวเหนียวขาว 10 % รวม 100,000 ตัน เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ หรือส่งออกต่างประเทศ รวม 7 ราย

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ผลการพิจารณาเมื่อเอกชนเสนอราคาผ่านเกณฑ์ เพียง 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไชยพรไรซ์ แอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัท เอเซียโกลเด้นไรซ์ จำกัด เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณรวม 30,000 ตัน จากที่เปิดประมูล 101,000 ตัน ซึ่งได้ราคาที่น่าพอใจ ส่วนข้าวหอมจังหวัด และข้าวเหนียวขาว 10% ที่เปิดประมูล 100,000 ตัน ราคายังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอกชนที่เข้าร่วมประมูลอาจจะมาเพียงเพื่อทดลองตลาดเท่านั้น ส่วนผู้ที่ประมูลได้ ยังเป็นเอกชนรายเดิมที่เคยประมูลได้เมื่อ 2 ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งอาจจะมีการเปิดประมูลที่บ่อยครั้งเกินไป เพราะจะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้ยื่นซองประมูลเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการขายกลับได้น้อยลง ดังนั้นจึงเตรียมรายงานผลการเปิดซองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับทราบในการประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าววันที่ 22 สิงหาคมนี้ เพื่อทบทวนแนวทางการระบายข้าวในช่วงที่ผ่านมาทั้งอุปสรรค และวิธีการที่อาจจะไม่จูงใจให้เอกชนมาร่วมประมูลมากนัก รวมทั้งอาจจะพิจารณาช่องทางระบายข้าวแบบอื่นเพิ่มเติมด้วย แต่ยืนยันว่าจะสามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลข้าวครั้งที่ 3 มีผู้ยื่นซองทั้งหมดเพียง 7 ราย แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชยพรไรซ์ แอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัท เอเซียโกลเด้นไรซ์ จำกัด บริษัท ไทยฟ้า 2511 จำกัด บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด บริษัท แคปิตัลซีเรียลส์ จำกัด และบริษัท โกลเด้น เกรนด์ อินเตอร์ไพร์ส จำกัด ส่วนข้าวหอมจังหวัดและข้าวเหนียว 10 % มี 2 รายเข้าร่วมประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำแสงค้าข้าว และโกลเด้นเกรน อินเตอร์ไพร์ส สำหรับการประมูลครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 รวมกับการเปิดประมูลข้าว 2 ครั้งในช่วงที่ผ่านมาสามารถระบายออกไปได้เพียง 240,000 ตันเท่านั้น จากที่เปิดระบายกว่า 700,000 ตัน

ที่มา สำนักข่าวไทย

กรม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวปี 56/57 นําร่อง 1.5 ล้านไร่ งบ 490 ลบ.

นายทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัย รรมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 56/57 ซึ่งถือเป็นโครงการนําร่องในพื้นที่ปลูกข้าว 1.5 ล้านไร่ ใช้งบเงินงบประมาณ 490 ล้านบาท โดยคิดการใช้วิธีแบ่งพื้นที่และคิดเบี้ยประกันตามความเสี่ยงของพื้นที่

ทั้งนี้จะมีการจัดโซนนิ่งแบ่งพื้นที่การทำประกันภัยข้าวไว้ 5 ระดับ ด้วยการให้ชวานาจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงของพื้นที่เพาะปลูก ประกอบด้วย 1.พื้นที่สีเขียวยอ่อน คิดเบี้ยประกันต่ำสุด 120 บาท/ไร่ โดยชวานาจ่ายเบี้ยประกัน 60 บาท/ไร่ 2.พื้นที่สีเขียว คิดเบี้ยประกัน 230 บาท/ไร่ ชวานาต้องจ่ายเบี้ยประกัน 70 บาท/ไร่ 3.พื้นที่สีเขียวเข้ม คิดเบี้ยประกัน 350 บาท/ไร่ ชวานาจ่ายเบี้ยประกัน 80 บาท/ไร่ 4.พื้นที่สีเหลือง คิดเบี้ยประกัน 440 บาท/ไร่ ชวานาต้องจ่ายเบี้ยประกัน 90 บาท/ไร่ และ 5.ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุด คือ สีแดง คิดเบี้ยประกันสูงสุด 470 บาท/ไร่ แต่ให้ชวานาจ่ายเบี้ยประกันเพียง 100 บาท/ไร่เท่านั้น

รมช.คลัง กล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ไปพิจารณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะขยายโครงการประกันภัยดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่นาข้าวทั่วประเทศทั้งหมด 60 ล้านไร่ ว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร รวมทั้งในอนาคตอาจจะพิจารณาโครงการดังกล่าวให้แก่บริษัทประกันเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดแทนรัฐบาล ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะมีการนัดหารือกับบริษัทประกันภัยที่ประสงค์จะรับทำโครงการประกันภัยข้าวว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนรายละเอียดในการจัดแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยง และการคิดเบี้ยประกัน เป็นต้น

นายทนต์ศักดิ์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาสถานะการเงินของธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ธพว.) หรือ SMEs Bank ว่า ปัญหาของ ธพว.ขณะนี้ถือว่าค่อนข้างนิ่งแล้ว

เนื่องจากสามารถจัดการกับปัญหาหนี้เสียราว 3 หมื่นล้านบาทได้แล้ว โดยระยะต่อไปจะให้ ธพว.ทำงานร่วมกับ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อหารายได้เพิ่ม

ทั้งนี้ยอมรับว่าการที่ ธพว.มีปัญหาสถานะการเงินเนื่องจากเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ต้องแบกรับ
อัตราเสี่ยงมากกว่าสถาบันการเงินอื่นทั่วไป รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลด้วย แต่เชื่อว่าจาก
นี้ต่อไปสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหลังจากที่มีการปล่อยสินเชื่อ และหารายได้เพิ่ม ขณะเดียวกันจะยังรักษากลุ่มลูกหนี้ที่
ดีไว้ เช่น กลุ่มโรงสี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

"อดก."จําหน่ายกระเป๋าคัด

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 20 ส.ค.นี้ นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกฯ จะ
เสนอให้ทุกส่วนราชการเร่งประชาสัมพันธ์โครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือกอย่างเร่งด่วน ว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวและระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ข้าวสารที่เข้าสู่โครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือกปริมาณสูง ทำให้ห้องการค้าตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการตามสัญญาได้ เพราะบริษัทได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ทั้ง
ค่าเช่าคลังสินค้า ค่ากรรมกร ค่าตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร (เซอร์เวย์อร์) ค่าดูแลรักษาข้าวสาร และค่าเบี้ย
ประกันภัย

ขณะที่นายวราเทพจะรายงาน ครม.ว่า ณ วันที่ 4 ก.ค. 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินในโครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือกรวม 6.419 แสนล้านบาท แบ่งเป็นโครงการรับจํา
หน่ายข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 ธ.ก.ส.จ่าย 1.18 แสนล้านบาท มีเกษตรกรเข้าโครงการ 1.08 ล้านรายรับจําหน่าย 6.95
ล้านตัน

สำหรับโครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ธ.ก.ส. จ่ายเงิน 2.18 แสนล้านบาท มีเกษตรกร 1.02
ล้านราย รับจําหน่าย 14.8 ล้านตัน โครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือก ปี 2555/2556 รอบที่ 1 ธ.ก.ส. จ่าย 2.32 แสนล้านบาท
มีเกษตรกร 1.43 ล้านราย ปริมาณ 14.4 ล้านตัน ส่วนรอบที่ 2 ธ.ก.ส. จ่ายเงิน 7.39 หมื่นล้านบาท มีเกษตรกร 4.36
แสนราย ปริมาณ 5.5 ล้านตัน และโครงการจะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. นี้

สำหรับบรรยากาศการยื่นซองประมูลข้าวสารจากสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 3 ปริมาณ 2.1 แสนตัน ที่ได้จาก
โครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือกปี 2554/2555 และปี 2555 เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีผู้เสนอซื้อ 7 รายเท่านั้น

ทั้งนี้ ข้าวขาว 5% ที่เปิดประมูล 1.1 แสนตัน มีผู้เสนอซื้อ 6 ราย คือ บริษัท ไชยพรไรซ์แอนด์ฟู๊ดโปรดักส์
บริษัท เอเซีย โกลเด้นไรซ์ บริษัท ไทยฟ้า (2511) บริษัท พงษ์ลภ บริษัท แคปปิตัลซีซีเรียลส์ และบริษัท โกลเด้น
เกรน เอ็นไดออร์ไพรส์ ส่วนข้าวหอมจังหวัดและข้าวเหนียว 1 แสนตัน มี 2 ราย คือ บริษัท นำแสงค้าข้าว และบริษัท
โกลเด้นเกรนฯ

ขณะเดียวกัน การเปิดประมูลมันสำปะหลังเส้น 2.8 แสนตัน จากโครงการรับจําหน่ายมันสำปะหลังปี
2551/2552 แบ่งเป็นประมูลเพื่อใช้ในประทศ 8.79 หมื่นตัน และส่งออก 2.04 แสนตัน ปรากฏว่า บรรยากาศเป็นไป
อย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการเสนอราคาซื้อถึง 15 ราย เช่น บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด บริษัท
โชคชัยพืชผล เป็นต้น

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ทีดีอาร์ไอเย้ยทักษิณคิดผิดดันราคาข้าวไม่ขึ้น

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวใน
การเสวนาสาธารณะ "คิดใหม่ อนาคตข้าวไทย" จัดโดยทีดีอาร์ไอ ว่า รัฐบาลควรนำแผนการช่วยเหลือชาวนาและ
เกษตรกร เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้มีการกำหนดการดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เป็นความ

รับผิดชอบร่วมกัน โดยแผนดังกล่าวต้องใช้งบประมาณปกติห้ามใช้เงินกู้เพื่อลดปัญหาภาระหนี้สินที่อาจเกิดจากการบริหารผิดพลาด และเป็นการนำความช่วยเหลือเกษตรกรต้องเข้าไปแข่งกับการใช้งบประมาณในส่วนอื่น แทนที่จะเป็นการกำหนดแผนช่วยเหลือที่มีอิทธิพลทางการเมือง ซึ่งแผนที่จะผ่านสภาต้องกำหนดให้ใช้ตลอด 4 ปีที่รัฐบาลอยู่ในอำนาจและปล่อยให้รัฐบาลใหม่มากำหนดแผนใหม่ในรูปแบบเดียวกัน

ทั้งนี้ อนาคตข้าวไทยต้องยกเลิกการจํานำ แล้วหาวิธีอื่นมาช่วยเหลือชาวนา เช่น วิธีของสหรัฐ - เกาหลีใต้ "Enhanced Income Policy" มีรูปแบบ รัฐบาลจ่ายชดเชย 70-85% ของส่วนต่างระหว่าง ราคาเป้าหมายกับราคาตลาด โดยราคาเป้าหมายกำหนดจาก ราคาตลาด การชดเชยโดยตรง ความผันผวนของราคาโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3-5 ปีในอดีต

"ทักษิณคิดว่าหากควบคุมกลไก (ตลาด) สัก 2-3 ปี หลังจากนั้นกลไกจะเคลื่อนไปตามธรรมชาติ โดยมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ตลาดโลกมีความผันผวนมากกว่าที่คิด โดยอินเดียมาดับฝันทักษิณเพราะผลผลิตล้นโกดังต้องขายข้าวราคาถูก จนเวียดนามหันราคาแข่งอินเดีย และผลก็คือ ราคาเฉลี่ยโลกลดลง ซึ่งทักษิณคิดเพื่อไทยทำ แต่ในทางปฏิบัติ เพื่อไทยคุยว่าปี 2555 จะส่งออกให้ 6 ประเทศ แบบรัฐต่อรัฐ ได้ 2.76 ล้านตัน แต่ส่งออกได้จริงทั้งรัฐ-เอกชน มีแค่ 0.89 ล้านตัน" นายนิพนธ์ กล่าว

รูปแบบการดำเนินโครงการรับจํานำที่ผ่านมา มีแนวคิดจากที่ทักษิณ ประสบความสำเร็จทางธุรกิจเพราะทำธุรกิจผูกขาด จึงใช้วิธีให้บริษัทรายหนึ่งผูกขาดการจ่ายข้าวรัฐบาล ซึ่งเพื่อไทยได้ตั้งใจระบายข้าวผ่านประตูแคบๆ ผ่านไม่กี่บริษัท มีการขายแบบปกปิดราคาขายและปริมาณขายทั้งที่ส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศ และผ่านการขายข้าวในราคาต่ำกว่าตลาดให้พ่อค้าพรรคพวก

อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้นักการเมืองบางส่วนในเพื่อไทยกำลังคิดหาทางถอยออกจากโครงการรับจํานำ จึงเป็นที่มาของข้อเสนอต่างๆ เช่น การลดราคาจํานำ และจำกัดปริมาณจํานำ แต่ผลจะเป็นอย่างไร ต้องขึ้นกับการเจรจากับชาวนา และข้าวอำนาจในพรรคเพื่อไทย ซึ่งการลดราคาและจำกัดปริมาณจะทำให้เกิด 2 ตลาดสองราคา คือ ข้าวนอกโครงการจะมีราคาต่ำกว่าในโครงการมาก

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า การที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเป้าหมายการระบายข้าวเดือนละ 1 ล้านตัน จะมีผลกระทบต่อตลาดมากเพราะพ่อค้าทราบว่าจะมีข้าวออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้การระบายจริงมีพ่อค้าร่วมประมูลซื้อปริมาณน้อยมาก เพราะพ่อค้าคาดว่าราคาจะลดลงอีก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ไม่ควรประกาศจำนวนและราคาที่ต้องการขายแน่ให้เลือกใช้วิธีขายที่โปร่งใส

นอกจาก คาดการณ์ด้านราคาแล้วสาเหตุที่มีการซื้อข้าวรัฐจํานำน้อยเพราะ ความไม่มั่นใจคุณภาพโดยพ่อค้าเชื่อว่าข้าวในโกดังมีคุณภาพต่ำ เพราะการตรวจรับ วิธีบำรุงรักษา อาจไม่ได้มาตรฐาน โดยทางออกการจัดการสต็อกข้าวรัฐ คือ ประเทศต้องไม่ขายข้าวเก่า ข้าวเน่าเด็ดขาด แต่ต้องหาทางออกด้วยการออกกฎหมายเรื่อง "write off" ให้กฎหมายเพื่อเปิดช่องให้นำข้าวในสต็อกไปทิ้งทำลาย จากนั้นให้ดั้นขายข้าวคุณภาพ และขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแบบประมูลส่วนต่าง basisจากราคาล่วงหน้าของตลาด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จีพาณิชย์คืนเงินระบายข้าวเดือนละ 1 หมื่นล้าน

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางธ.ก.ส.ได้ติดต่อประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับยอดเงินชำระคืนจากการระบายข้าวแก่ธ.ก.ส. ว่า จะต้องมียอดเงินคืนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อเดือน เพื่อที่ ณ สิ้นปีนี้ กรอบวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจํานำข้าวของรัฐบาลทั้งหมดจะต้องอยู่ในระดับไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งว่า จะเร่งระบายข้าว เพื่อนำเงินมาคืนให้ได้ตามกำหนด

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้นำส่งเงินคืนจากการขายข้าวแล้วจำนวน 1.49 แสนล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้นำมาชำระหนี้คืนแก่ธ.ก.ส.ในวงเงิน 9 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือนำไปชำระหนี้ค้ำประกันแก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในจำนวน 1.49 แสนล้านบาทนี้ ทางธ.ก.ส.ก็ได้นำมาหมุนเวียนเพื่อในโครงการรับจำนำในช่วงที่ผ่านมาด้วย

สำหรับยอดเงินที่ธ.ก.ส.ใช้เพื่อการรับจำนำตลอดฤดูการผลิตที่ผ่านมา ขณะนี้ ได้ใช้วงเงินไปแล้วจำนวน 6.6 แสนล้านบาท แบ่งเป็นฤดูการผลิต 54/55 จำนวน 3.37 แสนล้านบาท และ ฤดูการผลิต 55/56 อีกประมาณ 3.2 แสนล้านบาท ทั้งนี้ การรับจำนำในฤดูการผลิต 55/56 จะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายนนี้ ซึ่งคาดว่า กรอบในการรับจำนำจะไม่เกิน 22 ล้านตัน คิดเป็นวงเงิน 3.45 แสนล้านบาท

"คณะรัฐมนตรีมีมติว่า ภายในสิ้นปี 2556 นี้ วงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจะต้องอยู่ในกรอบไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์และธ.ก.ส.ที่จะต้องบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบดังกล่าว โดยหากคิดจากยอดเงินที่เราใช้ไปทั้งหมด 6.6 แสนล้านบาท แสดงว่า เราจะต้องหาเงินให้ได้ประมาณ 1.6 แสนล้านบาท"

นอกเหนือจากเม็ดเงินที่จะได้จากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์แล้ว ทางธ.ก.ส.เองก็จะมีการขายข้าวเปลือกในส่วนที่ธ.ก.ส.รับจำนำจากยุ้งฉางของเกษตรกรด้วย โดยมีแผนจะระบายจำนวน 8.2 หมื่นตัน คิดเป็นวงเงินอีกราว 1.7 พันล้านบาท

สำหรับการเปิดรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตใหม่ หรือ 56/57 จะมีกรอบวงเงินในจำนวนเท่าใด และมีเงื่อนไขในการรับจำนำเป็นอย่างไร ทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือคชช.จะเป็นผู้กำหนด ขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ขง กรม.จีพีพีทจรีตจำนำข้าว 2 พันราย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุม กรม.วันที่ 20 สิงหาคมนี้ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอรายงานการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรที่กำลังดำเนินการอยู่นั้น จากการตรวจสอบยังพบการกระทำความผิดอยู่มาก ดังนั้น จึงเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ หาแนวทางและเพิ่มมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และหากตรวจพบว่าใครกระทำความผิดก็ให้ลงโทษโดยเด็ดขาด

ขณะเดียวกันใน โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่ ชาวนาได้รับจากราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ เพราะราคาข้าวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2,500 บาทต่อตัน ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์ โดยราคาข้าวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4,000 บาทต่อตัน นอกจากนี้ มีผลประโยชน์ทางอ้อมต่อรัฐบาลเนื่องจากเกษตรกรใช้จ่ายมากขึ้นทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษี รวมถึงมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 8.32 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในโครงการกำกับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพื่อสร้างความเป็นธรรม โดยการซื้อขายพลังงานเชื้อเพลิง ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าทั่วไปต่าง ๆ จากการตรวจยังพบการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ควรพิจารณาหามาตรการเข้ามาดูแล นอกจากนี้ ยังเห็นว่าในโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล) และการดำเนินการตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ล่าสุดยังล่าช้า จึงเสนอให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทพ.) จัดทำกรอบระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามตรวจสอบการรับจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสุ่มตรวจสอบโรงสี ตลาตกลาง โกดังกลางและเกษตรกร พบการกระทำ ความผิด จำนวน 2,042 ราย แบ่งเป็นการขนข้าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต การสวมสิทธิเกษตรกร และข้าวขาดบัญชี ที่มา นสพ.มติชน

คลังคุมเงินกู้รับจำหน่ายข้าวโยนเผื่อกร้อ 'พณ.-ธ.ก.ส.' บริหารจัดการเอาเอง

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลัง จะดำเนินการคุมวงเงินค้ำประกันเงินกู้ เพื่อโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกของรัฐบาล ไม่ให้เกิน 4.1 แสนล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยวงเงินส่วนที่เกินกว่านี้ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ จะต้องไปบริหารจัดการเอาเอง

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม ครม.กำหนดให้วงเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาล ไว้ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท โดยแหล่งที่มาของเงินทุนดังกล่าว จะมาจากการกู้เงินของ ธ.ก.ส.โดยที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นผู้ค้ำประกัน และรับภาระดอกเบี้ยแทน ธ.ก.ส.จำนวน 4.1 แสนล้านบาท อีกส่วนหนึ่ง ธ.ก.ส.ให้กู้แก่โครงการนี้จำนวน 9 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันวงเงินค้ำประกัน 4.1 แสนล้านบาท และ 9 หมื่นล้านบาท ได้ใช้จนเต็มวงเงินแล้ว และรัฐบาล ยังขอให้ ธ.ก.ส.ใช้สภาพคล่องอีก 1.6 แสนล้านบาท เพื่อใช้สำรองไปก่อนสำหรับโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก เนื่องจากรายได้ที่ได้รับจากการขายข้าวใน Stock เข้ามาไม่ทัน ซึ่งจนถึงปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้ขายข้าว ได้เป็นเงินเพียง 1.2 แสนล้านบาท และคาดว่าเงินจากการระบายข้าวนี้ ได้นำไปหมุนเวียนในการรับจำหน่ายต่อไป แทนที่จะนำมาชำระหนี้ก่อน

"สบน. จำเป็นต้องรักษาวงเงินค้ำประกัน ไม่เกิน 4.1 แสนล้านบาท เนื่องจากเป็นมติ ครม.ให้ดำเนินการเท่านั้น ดังนั้นวงเงินส่วนเกินจากนี้เป็นเรื่องที่ ธ.ก.ส.และกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปบริหารเอง โดยกระทรวงพาณิชย์ จะต้องเร่งระบายข้าวเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ส่วน ธ.ก.ส.ก็ต้องบริหารสภาพคล่องของตัวเอง เพื่อให้มีเพียงพอใช้ในโครงการนี้"

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันคาดว่า รัฐบาลได้ใช้เงินเพื่อโครงการนี้รวมแล้วประมาณ 7.2 แสนล้านบาท ขณะที่จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลมีเงินจากการระบายข้าว 1.2 แสนล้านบาท และล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งต่อ สบน. ว่า คาดว่าจนถึงและล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งต่อ สบน. ว่า คาดว่าจนถึงสิ้นปี กระทรวงพาณิชย์จะสามารถระบายข้าวได้อีก ราว 6 หมื่นล้านบาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการระบายข้าวรวม 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อนำ 1.8 แสนล้านบาท หักออกจาก 7.2 แสนล้านบาท ก็ยังมีส่วนที่เกินกว่าวงเงิน 5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลกำหนดอยู่ 4 หมื่นล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่ สบน. จำเป็นต้องรักษาระดับการค้ำประกันของโครงการนี้ให้ไม่เกิน 4.1 แสนล้านบาท เนื่องจากกระทรวงการคลังมีเป้าหมายที่จะต้องบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อไปสู่เป้าหมายการมีงบประมาณสมดุลภายในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งภาระหนี้จากโครงการรับจำหน่าย ที่ 4.1 แสนล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของสมมุติฐานที่จะทำให้งบประมาณไปสู่เป้าหมายสมดุลในปีดังกล่าว ด้วยการระบายข้าวของรัฐบาลตามโครงการรับจำหน่ายทุกเมล็ดของรัฐบาลนี้ในช่วงที่ผ่านมา ได้ทำให้รัฐบาลมีผลขาดทุน ณ การปิดบัญชี ในวันที่ 31 มกราคมนี้ รวมจำนวน 2.20 แสนล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนจากข้าวนาปีฤดูกล 54/55 จำนวน 4.29 หมื่นล้านบาท, ฤดูข้าวนาปรัง ปี 55 จำนวน 9.39 หมื่นล้านบาท และฤดูข้าวนาปี 55/56 จำนวน 8.40 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมผลขาดทุนจากฤดูข้าวนาปรังในปีนี้ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย.นี้ ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ที่จะปิดรับจำหน่ายข้าวนาปรังฤดูนี้ในสิ้นเดือน พ.ย.นี้ สาเหตุที่ขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการรับซื้อข้าวเปลือกของรัฐบาล สูงกว่าราคาตลาดเกือบ 50%

ขณะที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภายใน 2 สัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับราคารับจำนำข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตต่อไปว่าจะใช้ราคารับจำนำเท่าไร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการรับจำนำสินค้าเกษตร ถือว่าเป็นนโยบายที่แทบทุกประเทศในโลกมีการใช้ แม้แต่ในประเทศใหญ่ๆ ก็มีการใช้นโยบายรับจำนำ เหมือนกับที่ประเทศไทยใช้อยู่ แต่จะเป็นประเทศอะไรจะไปเอ่ยชื่อก็คงไม่เหมาะสม บอกได้แค่ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่ใช้นโยบายรับจำนำสินค้าเกษตร เพื่อช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำ

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

พาณิชย์ยัน 'เงินจำนำข้าว' อยู่ในกรอบกรม.อหุมติ ย้ำเหลือพอรอบหน้า

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะเดินหน้ารักษาความเป็นแชมป์อันดับ 1 ของโลก โดยรัฐบาลมีนโยบายยกระดับรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สู่ระดับสากล หรือเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา จะยังไม่ทัดเทียมกับประเทศอื่น แต่ก็ถือว่าดีขึ้น และรัฐบาลจะดำเนินโครงการลงทุนในภาคการเกษตร รวมถึงปรับกลไกตลาดสินค้าเกษตรให้เกิดความสมบูรณ์

ทั้งนี้ ยืนยันว่า โครงการรับจำนำข้าว ช่วยให้ราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้น เห็นได้จากโครงการรับจำนำในปี 2554 ราคาในตลาด ข้าวหอมมะลิ จากระยะ 12,000-13,000 บาท/ตัน ปรับขึ้นเป็น 14,000-14,500 บาท/ตัน และปัจจุบันราคาข้าวไทยสูงกว่าอินเดีย 50-100 เหรียญสหรัฐ

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ ฤดูกาลผลิต ปี 2556/2557 อยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์รับจำนำข้าวในเรื่องของราคารับจำนำ ที่ต้องหารือกับกลุ่มชาวนา แต่จะยึดกรอบ 4 ด้าน คือรักษาวินัยการเงิน การคลัง สนองตอบต่อคู่ค้า ลดต้นทุนเกษตรกร และคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 1 ต.ค.นี้ ที่ข้าวฤดูกาลใหม่ปี 2556/2557 จะออกมา ซึ่งราคาข้าวหอมในฤดูกาลผลิตนี้ จะเสนอราคาที่ 20,000 บาท/ตัน เพราะมีการเพาะปลูกได้ครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนข้าวขาวยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และมีคู่แข่งในท้องตลาดมาก ทำให้ราคาข้าวขาวในตลาดโลกตกต่ำ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสำหรับโครงการรับจำนำรอบใหม่ และควรส่งเสริมให้เกษตรกรข้าวชนิดอื่น หรือข้าวหอม ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น

พร้อมยืนยันว่า งบประมาณที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ ที่ประเมินว่าจะอยู่ที่ 345,000 ล้านบาท นั้น ยังอยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยหากรวมงบประมาณที่ใช้ในการรับจำนำข้าวปี 2555 และ 2556 ยังไม่เกินเพดานที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และมีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลโครงการรับจำนำในรอบหน้า เพราะรัฐบาลมีเงินหมุนเวียนจากการระบายข้าว

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวอีกว่า อนาคตข้าวไทยต้องมองทั้งอุตสาหกรรมข้าว ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ดูแลกลางน้ำ หรือตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ไปจนถึงโรงสี พบว่ามีการรั่วไหลตลอด โดยจะต้องหาแนวทางแก้ไข รวมไปถึงเรื่องคุณภาพข้าวเมื่อมาถึงโรงสีพบว่ามีปัญหาเรื่องของความชื้น ซึ่งหากปรับปรุงเรื่องระบบการขนส่งน่าจะช่วยลดปัญหาได้ อีกทั้งจะต้องส่งเสริมเรื่องการตลาดให้ตรงเป้าหมายเน้นเรื่องคุณภาพข้าวเป็นสำคัญ

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ธ.ก.ส.รับเงินจำนำข้าว 6.6 แสนล. ใช้เกินกรอบที่ตั้งไว้ ล้นปีนี้คุมอยู่

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการใช้จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวช่วง 2 ปีที่ผ่านมาว่า มีการใช้เงินจริง 6.66 แสนล้านบาท โดยปีก่อนใช้ไป 3.27 แสนล้านบาท และปีนี้ใช้ไปแล้ว 3.39 แสนล้านบาท เกินกว่ากรอบวงเงินที่ตั้งไว้ 5 แสนล้านบาทจริง ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้นำเงินจากการขายข้าวมาให้แล้ว 1.4 แสนล้านบาท และยืนยันว่าจะทยอยนำส่งเงินให้เดือนละ 1 หมื่น

ล้านบาท คาดถึงสิ้นปีนี้หน้าจะได้รับเงินมาอีก 6 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 2 แสนล้านบาท ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทำให้สิ้นปีวงเงินใช้ในการรับจำนำข้าวจะลงไปอยู่ในกรอบ 5 แสนล้านบาทได้

นายบุญไทยกล่าวถึงการรับจำนำข้าวนาปรังว่า หลังวันที่ 15 กันยายนนี้ จะไม่มีการรับข้าวหรือจ่ายเงินอย่างแน่นอน ถือว่าปิดโครงการและตัดยอดปริมาณข้าวที่ 22 ล้านตัน ใช้เงินไม่เกิน 3.45 แสนล้านบาทเท่านั้น สำหรับการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต 2556/57 ที่ยังไม่ได้ออกรูปเรื่องราคารับจำนำนั้น คาดว่าจะมีการหารืออีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าในเร็วๆ นี้

นายบุญไทยกล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางลดราคารับจำนำลงเหลือตันละ 12,000 บาท เพราะเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ ขณะเดียวกันจะทำให้ราคาต้นทุนข้าวที่จำหน่ายลดลงไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับตลาด เพราะหากรับจำนำจริงต้องมีการหักค่าความชื้นก็อาจจะอยู่ที่ตันละ 1 หมื่นบาทเท่านั้น ทำให้การระบายข้าวในอนาคตจะสามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศอื่นๆ ได้อีกทั้งโดยรวมยังทำให้รัฐใช้เงินในโครงการลดลงด้วย

นายบุญไทยกล่าวว่า แต่ยอมรับว่าในการประชุมครั้งหน้าคงต้องดูแนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพราะหากไม่จ่ายชดเชยต้นทุนการผลิตให้ ฝ่ายเกษตรกรคงไม่ยอม แต่หากต้องจ่ายเพิ่มให้ต้องไปคุมเข้มการลงทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกด้วย รวมถึงการจำกัดจำนวนไร่ที่รายละ 500,000 ไร่จริงๆ แล้วมีการนำข้าวมาเข้าโครงการจำนำประมาณ 350,000 บาทเท่านั้น หากสามารถกำหนดกรอบไว้ที่ 350,000 บาทต่อรายได้ น่าจะช่วยลดปัญหาการสวมสิทธิได้อีกทางหนึ่ง แต่การลดวงเงินลงมาอาจทำให้เกษตรกรที่ทำนาได้ปีละ 2 ครั้งไม่ยอม

ที่มา นสพ.มติชน

พาณิชย์เมินเสียงค้าน ดันรับจำนำข้าวต่อ แแบงก์รัฐร่วมโคดอ้อมโรงสี

นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่าธนาคารเตรียมเสนอ “โครงการสินเชื่อแพคเตอร์ริง” ให้นายทุนศักดิ์ เล็กอุทัยรมช.คลัง พิจารณา โดยโครงการดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการทำข้อตกลงกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในการปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และบริษัทตรวจคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์อร์) ที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

โดยโครงการนี้ โรงสี และเซอร์เวย์อร์ ต้องนำไปเสร็จรับเงินจากการดำเนินการในโครงการรับจำนำจาก อ.ต.ก. หรือ อคส. นำมาให้เอสเอ็มอีแบงก์ โดยทางธนาคารจะทำการปล่อยสินเชื่อให้กับโรงสีข้าว และเซอร์เวย์อร์ เพื่อเสริมสภาพคล่องก่อน แล้วจึงไปเรียกเก็บหนี้จาก อ.ต.ก. และ อคส. ภายหลังโดยตั้งวงเงินกู้ก่อนแรกไว้ที่ 5,000 ล้านบาท

“มั่นใจว่าโครงการนี้จะไม่มีความเสี่ยง เพราะเจ้าหนี้คือรัฐ ได้แก่ อ.ต.ก. และอคส. โดยก่อนที่จะปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ ธนาคารจะตรวจสอบรายชื่อกับ อ.ต.ก. และอคส. ก่อนว่า มีรายชื่อที่จะได้รับค่าจ้างจริงหรือไม่ โดยจะมีการเสนอโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการสินเชื่อของธนาคารได้พิจารณาในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการได้อย่างเป็นทางการก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 2556

นายมนูญรัตน์กล่าวอีกว่า นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะเดินหน้าปล่อยสินเชื่อในโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลผลิตการผลิต ที่มีวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ด้วย ซึ่งล่าสุดอนุมัติสินเชื่อได้แล้วราว 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสามารถอนุมัติสินเชื่อเพิ่มอีก 5,000 ล้านบาทก่อนสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ธนาคารเตรียมลงนามกับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการค้าประกันการขอสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการโอท็อป มีวงเงินค้าประกันก่อนแรกประมาณ 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และจะสามารถเริ่มเปิดโครงการได้เร็วๆ นี้

มีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าสำหรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่หรือใน ฤดูกาลผลิต ปี 2556/2557 นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์รับจำนำข้าว ในเรื่องของราคารับจำนำ ที่

ต้องหารือกับกลุ่มชาวนา แต่จะยึดกรอบ 4 ด้าน คือรักษาวินัยการเงิน การคลัง สนองตอบต่อคู่ค้า ลดต้นทุนเกษตรกร และคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ก่อนที่ข้าวฤดูการผลิตปี 2556/2557 จะออกมา

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ ที่ประเมินว่าจะอยู่ที่ 345,000 ล้านบาทนั้น ยังอยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)กำหนด โดยหากรวมงบประมาณที่ใช้ในการรับจำนำข้าวปี 2555 และ 2556 ยังไม่เกินเพดานที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบ และมีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลโครงการรับจำนำในรอบหน้า เพราะรัฐบาลมีเงินหมุนเวียนจากการระบายข้าว

ทั้งนี้ในการใช้เงินงบประมาณในการรับจำนำทางรัฐบาลกำหนดไว้ปีละไม่เกิน 400,000-500,000 ล้านบาท หากนับการใช้เงินในการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 รัฐบาลใช้เงินไปแล้ว 373,000 ล้านบาท ส่วนกรอบวงเงินที่จะใช้ในข้าวรอบใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ 340,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายนสต็อกข้าวของรัฐบาลทุกช่องทาง เพื่อให้ได้เงินจากการระบายข้าวเข้ามาสู่ในบัญชีรายรับรายจ่าย จึงเชื่อว่าจะไม่ใช่เป็นตัวเลขการขายข้าวขาดทุนเพียงด้านเดียว อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายคัดค้านโครงการนี้ เพราะรัฐบาลเร่งระบายข้าวให้จำนวนเงินกลับมาสู่ในระบบ

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ชี้รัฐระบายข้าวหนึ่งป่วนตลาด 8.9 พันต่อตัน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 2.525 ล้านล้านบาท วาระ 2 ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว

ในช่วงคำยังคงเป็นการพิจารณา มาตรา 3 ภาพรวมงบประมาณปี 2557 โดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้อภิปรายตอนหนึ่งระบุว่า ไม่เชื่อฝีมือรัฐบาลชุดนี้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และรู้สึกเสียดายงบ 2.5 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาบู๊บู๊ยา ไม่รู้ว่ากรรมาธิการ ได้เชิญนายกรัฐมนตรีมาถามว่า รัฐบาลเอาจริงจังกกับการทุจริตหรือไม่ ทั้งที่เคยประกาศว่าจะปราบทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นห่วงปัญหาเรื่องการทุจริต โดยเฉพาะโครงการจำนำข้าวที่ปัจจุบันยังส่อทุจริตในรูปแบบเดิม เพียงแต่เปลี่ยนตัวละครเล่นจาก "นายปาล์ม" มาเป็น "มาตามกง"

นพ.วรงค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว แต่ถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ นอกจากนี้รัฐบาลบริหารโครงการจำนำข้าวล้มเหลว ขายข้าวไม่ได้ แถมยังต้องนำเข้าข้าวจากประเทศกัมพูชา พฤติกรรมที่ผ่านมารัฐบาลมีความไม่โปร่งใส แล้วยังมาของงบประมาณอีก ดังนั้นตนขอปรับลดงบประมาณรวมแค่ 10% เพราะรัฐบาลมีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใส ไร้ประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค

"ผมไม่เชื่อฝีมือรัฐมนตรีบางคน วันนี้มีปรากฏการณ์อภิหารข้าวไทย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ข้าวสารถูกกว่าข้าวเปลือก โดยข้าวสารตันละ 1.4 หมื่นบาท ขณะที่ข้าวเปลือกตันละ 1.5 หมื่นบาท ไม่เคยปรากฏขึ้นในโลก ล่าสุดยอมรับว่ามีกำไรใช้งบประมาณไปในโครงการนี้แล้วกว่า 6.5 แสนล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารชุดนี้รุนแรงที่ปรับราคาโครงการจำนำข้าวกลับไปกลับมา ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการลดราคาจำนำข้าวตันละ 1.5 หมื่นบาท แต่ควรไปปรับลดค่าใช้จ่ายในโครงการที่ไม่จำเป็นที่สูงถึง 5 หมื่นล้านบาทดีกว่า" นพ.วรงค์ ระบุ

นางสาวผ่องศรี ชาราภุมิ กรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อยจาก ปชป.อภิปรายว่า ขอสงวนความเห็นให้มีการปรับลดงบประมาณ 2.525 ล้านล้านบาท ลง 5% เพราะการเสนอของงบประมาณตามร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ มีการหมกเม็ด และยัดใส่เพิ่มหน่วยงาน

โครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาล พบว่าส่วนของการจ่ายค่าเช่าโกดังสินค้า ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) งบที่ขอไว้แต่ละปีเพิ่มขึ้น เช่น อ.ต.ก. ปี 2556 ขอใช้งบประมาณเพื่อเช่าโกดังเพื่อรับรองสินค้าเกษตร 1,400 ล้านบาท ปี 2557 เสนอของบฯ 3,063 ล้านบาท

โดยจากการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานส่วนดังกล่าวที่ผ่านมา พบว่า มีงบประมาณค้างท่อเบิกจ่ายไปแล้วเพียง 10-20% เท่านั้น และในปี 2557 มีการเสนอของบประมาณโดยมีช่วงเวลาใช้งบประมาณ คือ 11 เดือน หรือตลอดฤดูกาล นอกจากนั้นพบอีกว่า รายการของบประมาณเพื่อใช้โครงการรับจำนำข้าว ตั้งแต่ปี 2551 เป็นแบบผลบุญ โผล่ๆ เช่น อคส.งบปี 2555 ไม่ขอเพื่อใช้เช่าโกดัง แต่ขอในปี 2557 เป็นต้น

ด้าน นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย กรรมการฯ เสียข้างมาก ยืนยันว่า กรรมการฯ เชิญทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ และให้ความสำคัญมาตรา 3 ภาพรวมงบประมาณมาก กรณีที่ นพ.วรงค์ ได้ซักถามเรื่องการทุจริตหรือไม่ นั้น กรรมการฯ ไม่ทราบว่ามีก็เรื่อง เพราะนพ.วรงค์ ไปยื่นเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาล ไม่ใช่มายื่นเรื่องที่กรรมการฯ ยืนยันว่าการปรับลดโครงการจำนำข้าว 990 ล้านบาท ถือว่าพอสมควรแล้ว

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ในการระบายข้าวเปลือก สำหรับทำข้าวหนึ่งช่วงที่ผ่านมา มีการเสนอราคาซื้อค่อนข้างต่ำ และทำให้รัฐต้องเคาะขายในราคาเพียงตันละ 8,700-8,900 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ตันละ 14,500 บาท และต่ำกว่าราคารับจำนำที่ตันละ 15,000 บาท

การเคาะขายข้าวของรัฐบาลในราคาเท่านี้ ทำให้ผู้ค้าในวงการไม่สามารถระบายข้าวที่มีอยู่ได้ ส่งผลให้การรับซื้อข้าวในตลาดมีปริมาณน้อย เพราะไม่มีพ่อค้าต้องการเสี่ยงรับซื้อข้าวจากชาวนา เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่จะขาดทุนและขายไม่ได้ หลังจากที่รัฐบาลประกาศระบายข้าวในสต็อก ซึ่งทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่หันไปรอประมูลจากรัฐบาลแทนการซื้อในท้องตลาด

"การซื้อข้าวจากรัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดความคาดหมาย ซึ่งทำให้การซื้อขายในตลาดทั่วไปมีปริมาณลดน้อยลง แต่การที่รัฐบาลขายข้าวในราคาต่ำกว่าต้นทุนเท่าตัว ทำให้ราคาในตลาดทั่วไปตอนนี้ ปั่นป่วน เพราะไม่รู้จะไต่ราคาอย่างไร บางครั้งพ่อค้าซื้อมาในราคาตันละ 1.4 หมื่นบาท แต่ตอนนี้ไต่ราคาขายที่ 1.1-1.2 หมื่นบาท ก็ยังไม่มีคนซื้อ" แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ ข้าวเปลือกที่มีการประมูลรอบดังกล่าว เป็นข้าวใหม่ จากโครงการจำนำข้าวเปลือกกรอบ 2 ปี 2555/56 รอบ 2 ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปทำข้าวหนึ่ง และสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลขายข้าวเปลือก เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการสีแปรสภาพข้าวและการนำข้าวเข้าโกดัง และเก็บรักษา ซึ่งข้าวดังกล่าวถือว่าเป็นข้าวดี แต่มีการขายในราคาจริงให้กับพ่อค้าต่ำมากจนเป็นเหตุให้รัฐบาลขาดทุน และส่งผลทางอ้อมต่อตลาดทั่วไป

สำหรับการขายข้าวเปลือกเจ้า 5% จากโครงการจำนำข้าวเปลือกกรอบ 2 ปี 2555/56 รอบ 2 ปริมาณ 200,000 ตัน เพื่อทำเป็นข้าวหนึ่งส่งออกเมื่อ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา คาดว่าจะอนุมัติขายข้าวให้กับผู้ส่งออกที่เสนอชื่อ 4 ราย ได้แก่ บริษัท นครหลวงค้าข้าว, บริษัท ไชยพร ไรซ์ แอนด์ ฟู้ด โปรดักส์, บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ และ บริษัท กมลกิจ จากที่เสนอชื่อทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นปริมาณรวม 120,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อข้าวเปลือกเจ้าในระดับตั้งแต่ตันละ 8,000 บาท ถึง 1 หมื่นบาท ต่ำกว่าราคาส่งออกข้าวหนึ่ง 100% ของไทยปัจจุบันขายตันละ 520-530 ดอลลาร์สหรัฐ คิดทอนกลับมาเป็นเงินบาทอยู่ที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท เมื่อทอนเป็นต้นทุนข้าวเปลือกจะอยู่ที่ตันละ 1.1 หมื่นบาท

ทั้งนี้ การขายราคาดังกล่าวทำให้รัฐขาดทุนประมาณตันละ 5,000-7,000 บาท เนื่องจากต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าของรัฐบาลอยู่ที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท

แหล่งข่าวจากโรงสีข้าว กล่าวว่า ในส่วนความพยายามให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ ปรับลดค่าสีแปรสภาพจาก ตันละ 500 บาทเหลือ ตันละ 400 บาท นั้นไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพราะต้นทุนการสีแปรจริงอยู่ที่ตันละ 550-700 บาท รวมค่าขนส่ง และแม้รัฐบาลจะอ้างว่ามีข้าวจำนวนมากให้สีแปรทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง แต่ในทางปฏิบัติการสีแปรสภาพไม่ได้ดำเนินการในครั้งเดียวจำนวนมากๆ แต่เป็นการสีแปรตามกำหนดเวลาที่หน่วยงานรัฐบาลสั่งการมา จึงไม่สามารถลดต้นทุนได้จริงตามที่รัฐอ้าง และยังมีปัจจัยค่าไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นด้วย

"อัตราต้นละ 500 บาท มีใช้มาตั้งแต่ 6-7 ปีแล้ว ตอนนี้งานต้นทุนทุกอย่างเพิ่มขึ้น นอกจากจะไม่ได้ขอเพิ่มค่าสีแปรแล้วยังมาขอลด ซึ่งการขอลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามได้ยากมาก"แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ เชื่อว่าการดำเนินโครงการรับจำนำรอบใหม่ จะมีปัญหาค่อนข้างมาก เพราะรัฐต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าข้าวที่กำหนดราคาสูง และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ ขณะเดียวกัน ปริมาณที่มีเพิ่มขึ้นในสต็อกจะเป็นแรงกดดันให้ราคาข้าวไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ จึงอยากเสนอให้รัฐบาล ใช้วิธีการรับจำนำในรูปแบบการตั้งโต๊ะซื้อข้าวเพื่อดึงซัพพลายจากตลาด เพื่อให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยสูง และไม่ต้องให้ไทยกลายเป็นผู้อุดหนุนชาวโลกให้ได้ซื้อข้าวในราคาต่ำ ซึ่งการดำเนินการนี้ต้องทำควบคู่ไปกับการประกันรายได้ เพื่อให้ชาวนามีรายได้ที่เหมาะสมและแน่นอน

เว็บไซต์ไอโรชา รายงานว่า ตลาดข้าวโลกมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่มากขึ้น จากการที่ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ต่างเผชิญกับความท้าทายของตัวเอง ที่ล้วนแต่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้จะไม่สร้างผลดีต่อฝ่ายใดเลย

ในเอเชีย นั้น สต็อกข้าวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ภาครัฐดำเนินกลไกต่างๆ เพื่ออุดหนุนราคาข้าว ซึ่งข่าวร้ายสำหรับเรื่องนี้คือตรงที่ว่า ต้นทุนในการดำเนินการดังกล่าว กลับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนบางครั้งสูงเกินกว่าราคาข้าว ขณะเดียวกัน บรรดาผู้ซื้อต่างมองเห็นถึงปริมาณข้าวเอเชียที่เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินมากเกินไป

สถานการณ์ข้างต้นเลวร้ายลงมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า กำลังเกิดความกังขาในคุณภาพของข้าวส่วนใหญ่ในเอเชีย โดยคุณภาพข้าวไทยได้ลดต่ำลง ภายใต้โครงการรับจำนำข้าว และจากการที่รัฐบาลเก็บข้าวที่รับจำนำมาเกิน 1 ปีแล้ว

ความเสียหายในตลาดข้าว ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในเอเชียเท่านั้น โดยการจัดหาข้าวในสหรัฐ และอเมริกาใต้ ยังคงตึงตัว และการซื้อขายก็เป็นไปอย่างตึงเครียด เนื่องจากผู้ซื้อไม่ยอมจ่ายเงินแพงขึ้น เพราะเห็นว่าเอเชียมีสต็อกข้าวอยู่จำนวนมาก ส่วนผู้ผลิตก็ไม่เต็มใจที่จะขายในราคาต่ำ เมื่อพิจารณาจากการจัดหาในระดับต่ำภายในภูมิภาค และจากเอเชีย

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาดข้าวโลก ยังไม่มีความสนใจที่จะดำเนินการจัดหาข้าวจากเอเชีย ไปให้กับละตินอเมริกา จากอุปสรรคในเรื่องค่าระวางขนส่ง และความกังวลในเรื่องคุณภาพ

เอเชียหมดยุคข้าวราคาถูก

นายเควิน วัตกินส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาต่างแดน กลุ่มคลังสมองด้านการพัฒนา ในกรุงลอนดอน อังกฤษ เผยรายงานฉบับล่าสุด ที่แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่ยุคสมัยของข้าวราคาถูกจากเอเชียกำลังจะหมดไป หลังตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2513 มาจนถึงช่วงต้นของทศวรรษ 2543 ราคาข้าวร่วงลงอย่างต่อเนื่อง เพราะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่ช่วยปรับปรุงการใช้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และระบบชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ราคาข้าวเริ่มขยับสูงขึ้นในปี 2545 และไม่เคยกลับไปอยู่ในระดับก่อนหน้านี้อีกเลย นับแต่ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นไปกว่า 3 เท่า จากวิกฤติอาหารในปี 2550-2551 ทั้งในช่วงต้นปีนี้ ราคาข้าวยังพุ่งไปอยู่ที่ 550 ดอลลาร์ต่อตัน สูงกว่าราคาเมื่อปี 2543 ถึง 2 เท่า

นายวัตกินส์ ระบุว่า แนวโน้มดังกล่าว ถือเป็นผลดีสำหรับชาวนา และแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้แรงงานในภาคเกษตรเหล่านี้หลุดพ้นจากภาวะยากจนได้

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ข้างต้น ที่ทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคฐานะยากจน ที่พำนักอยู่ในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บางส่วนของแอฟริกา ทวีปที่ต้องนำเข้าข้าวจากเอเชีย

รายงานระบุว่า ราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้นนี้ เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งค่าจ้างแรงงานที่ขยับสูงขึ้น น้ำมัน และปุ๋ยที่มีราคาแพงขึ้นอย่างมาก นอกเหนือไปจากการที่หลายประเทศ อาทิเช่น จีน อินเดีย และไทย มีการสำรองข้าวเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณข้าวเก็บสำรองในโกดังทั่วโลก เพิ่มขึ้น จากระดับ 75 ล้านตันเมื่อปี 2549 - 2550 มาอยู่ที่ 105 ล้านตัน ในปี 2554-2555

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 ส.ค. 2556 มีจำนวน 163,543 ตัน มูลค่า 70.667 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 15 ส.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.223 ล้านตัน มูลค่า 1.812 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 6.6% และมูลค่าลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 4.523 ล้านตัน มูลค่า 2.058 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) สมาคมอาหาร คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้ จะส่งออกได้ 2.07 ล้านตัน และในไตรมาสที่ 4 อีก 2 ล้านตัน

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เนื่องจากโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้โดยผู้ส่งออกได้สิ้นสุดลงแล้ว ขณะที่ในขณะนี้ยังไม่มีความต้องการข้าวจากต่างประเทศเข้ามา โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 400-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ลดลงจากระดับ 370 -375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

สำหรับความคืบหน้าโครงการรับซื้อข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn crop) เพื่อเก็บสต็อกไว้ (The Government Rice Stockpiling Program) จำนวน 1 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา นั้น หลังจากที่ได้มีการขยายระยะเวลารับซื้อมาจนถึงวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกสมาคมอาหารจำนวน 114 ราย ได้ซื้อข้าวครบจำนวน 1 ล้านตันแล้ว

ทั้งนี้ในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ตั้งเป้าซื้อข้าวเก็บสต็อกรวมประมาณ 200,000 ตัน ดังนี้ จังหวัด Long An จำนวน 91,000 ตัน จังหวัด Kien Giang จำนวน 85,000 ตัน จังหวัด Bac Lieu และ Hau Giang จำนวน 10,000-15,000 ตัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ระบุว่า ในปีนี้เกษตรกรอาจไม่สามารถขายข้าวได้กำไร 30% ทุกราย เนื่องจากคุณภาพข้าวที่ต่างกันและราคาข้าวที่รับซื้อขึ้นอยู่กับภาวะราคาข้าวในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ราคาข้าวที่รับซื้อในช่วงของโครงการอยู่ระหว่าง 4,700-5,300 ดอลลาร์ต่อตัน. และหลังจากโครงการสิ้นสุดลงแล้ว คาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงไปจนถึงปลายปีนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติในหลักการร่างกฎระเบียบใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อที่จะจำกัดจำนวนผู้ส่งออกข้าวให้เหลือเพียง 150 ราย และหากผู้ส่งออกรายใดไม่สามารถส่งออกได้ถึง 10,000 ตัน ในระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันก็จะถูกยกเลิกใบอนุญาตส่งออก ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ส่งออกประมาณ 130 ราย จากจำนวน 280 ราย ที่อาจจะขาดคุณสมบัติในข้อนี้และอาจถูกยกเลิกใบอนุญาตส่งออก

นอกจากนี้ หากผู้ส่งออกรายใดมีพื้นที่นาของตนเอง หรือประกอบธุรกิจร่วมกับชาวนาก็จะได้สิทธิในการพิจารณาให้ได้รับใบอนุญาตเป็นลำดับแรก

ทางด้านสมาคมอาหารได้แสดงความเห็นด้วยกับกฎระเบียบใหม่นี้ แต่ขอให้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ส่งออกรายประกอบธุรกิจร่วมกับชาวนามากกว่าการบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ วงการการค้าระบุว่า ผู้ส่งออกรายใหญ่จะได้เปรียบจากมาตรการนี้ ขณะที่ผู้ส่งออกรายเล็กก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้จัดหาข้าวให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่แทน

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ส่งออกรายอื่น ๆ นั้น ต่างกำลังเป็นกังวลกับกฎระเบียบใหม่ ซึ่งตามข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 109 ได้กำหนดให้ผู้ส่งออกจะต้องมีการเก็บสต็อกข้าวขั้นต่ำ และมีคลังเก็บสินค้า ซึ่งหลังจากที่ประกาศใช้มาครบ 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2011 แล้ว ปรากฏว่ามีการร้องเรียนจากผู้ส่งออกหลายราย เพราะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ครบทุกอย่าง อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีข้อกำหนดใหม่ออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ และได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ต้องการจะส่งออกข้าวปฏิบัติเพิ่มเติมนั้น ยิ่งเป็นการสร้างความกังวลให้ผู้ส่งออกมากขึ้นอีก เพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มอุปสรรคต่อการส่งออกข้าวมากขึ้น

สมาคมอาหารเตรียมที่จะนำรูปแบบสัญญาซื้อขายข้าวแบบใหม่มาใช้เพื่อป้องกันการยกเลิกสัญญาจากผู้ซื้อ ซึ่งสร้างปัญหาให้ผู้ส่งออกในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ การยกเลิกสัญญามีทั้งฝ่ายผู้ขายและผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อมักจะยกเลิกสัญญามากกว่า VFA จึงมีแนวคิดที่จะนำสัญญารูปแบบใหม่มาใช้เพื่อให้มีความรัดกุมและสามารถส่งเรื่องขึ้นศาลเพื่อตัดสินข้อขัดแย้งได้

ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากสาเหตุเรื่องราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นจนทำให้มีการยกเลิกสัญญาแล้ว การที่ไม่มี การเปิด L/C ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วย ซึ่งสัญญาส่วนใหญ่ที่ถูกยกเลิกจะเป็นสัญญาทางธุรกิจซึ่งลงนามระหว่าง 2 บริษัท ต่างจากสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G)

ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มีการยกเลิกสัญญากว่า 1 ล้านตัน โดยในเดือน ก.ค. มีการยกเลิกถึง 180,000 ตัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางกรมวิเทศพาณิชย์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding ; MOU) กับ ประเทศ Comoros ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเพื่อจัดหาข้าวในปีละ 60,000 ตัน ไปจนถึงปี 2015 โดยคาดว่าจะเริ่มมีการส่งมอบข้าวล็อตแรกในเดือนนี้ นอกจากนี้ก็ยังมี การจัดหาสินค้าอื่น ๆ ด้วย โดยในแต่ละปีประเทศ Comoros นำเข้าข้าวประมาณ 70,000-80,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

กระทรวงพาณิชย์ (The Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย.-ก.ค.) พม่าส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกข้าวสารจำนวน 241,855 ตัน มูลค่า 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปลายข้าวจำนวน 81,130 ตัน มูลค่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา การส่งออกข้าวเริ่มชะลอลงเพราะราคาข้าวขยับสูงขึ้น และผู้ค้าข้าวหันมาให้ความสนใจตลาดในประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้การส่งออกข้าวของพม่าไม่ได้มีเฉพาะการขนส่งทางทะเลเท่านั้น แต่ยังมี การส่งออกผ่านแนวชายแดนด้วย โดยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา มีการส่งข้าวไปยังประเทศจีนผ่านแนวชายแดนประมาณ 98,000 ตัน

ทั้งนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (เม.ย. 2555-มี.ค. 2556) พม่าส่งออกข้าวสารคิดเป็นมูลค่า 528 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากจำนวนที่ส่งออก 1.3 ล้านตัน และปลายข้าวจำนวน 116,846 ตัน มูลค่า 36.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองสำหรับสิ้นปีนี้ หลังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียได้เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวเพิ่ม เนื่องจากสภาพอากาศของอินโดนีเซียในช่วงนี้มีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง และอาจทำให้ปริมาณการผลิตข้าวนั้นเพียงพอต่อการสำรองในประเทศ

ในขณะที่นาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารของ Bulog (The State Logistics Agency) มีความเห็นว่าอินโดนีเซียจะยังคงต้องนำเข้าข้าวไม่ต่ำกว่า 600,000 ตัน เพื่อชดเชยปริมาณที่ภาครัฐใช้ในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ไป

กว่า 700,000 ตัน และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ปริมาณการผลิตข้าวเปลือกในปี 2556 ของอินโดนีเซีย ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.31% มาอยู่ที่ 69.27 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 สามารถผลิตได้ 69.06 ล้านตัน

อนึ่ง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 รัฐบาลอินโดนีเซียได้สั่งการให้ Bulog นำเข้าข้าวเป็นปริมาณ 1 ล้านตัน ทว่าสามารถนำเข้าได้เพียง 670,000 ตัน โดยมาจากประเทศเวียดนามและอินเดีย 600,000 และ 70,000 ตัน ตามลำดับ

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

รัฐบาลอินเดียตัดสินใจยกเลิกภาษีนำเข้ารำข้าวและกากรำข้าว (Rice Bran Oil Cake) เพื่อกระตุ้นการผลิต น้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากรำข้าวภายในประเทศให้มากขึ้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ค้าอินเดียยังไม่ได้นำเข้ารำข้าวจากต่างประเทศเนื่องจากอัตราภาษีนำเข้ายังอยู่ในระดับสูงคือ 15% การยกเลิกภาษีนำเข้ารำข้าวดังกล่าวจะทำให้มีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ปากีสถาน เนปาล พม่า และบังคลาเทศ

ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวของอินเดียเปิดเผยว่าความต้องการน้ำมันรำข้าวในประเทศอินเดียเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากน้ำมันรำข้าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งหลังจากยกเลิกภาษีนำเข้าแล้ว คาดว่าจะมีการนำเข้ารำข้าวประมาณ 50,000-100,000 ตันภายใน 1 ปี

ทั้งนี้ อินเดียเป็นประเทศที่มีการบริโภคน้ำมันพืชมากที่สุดในโลก โดยสามารถผลิตน้ำมันพืชภายในประเทศได้ประมาณ 8.2 ล้านตันต่อปี แต่ยังคงนำเข้าจากต่างประเทศอีกปีละประมาณ 11 ล้านตันเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ ซึ่งปัจจุบัน เฉพาะน้ำมันรำข้าว อินเดียสามารถผลิตได้ประมาณปีละ 900,000 ตัน โดยใช้บริโภคเป็นน้ำมันรำข้าวโดยตรงประมาณ 300,000 ตัน ส่วนที่เหลือจะใช้ผสมกับน้ำมันสำหรับการบริโภคอื่นๆ

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

จีน

มีรายงานว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและภาวะแห้งแล้งในทางตอนใต้ของจีน ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชฤดูใบไม้ร่วงเป็นวงกว้าง และบางพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะมีผลผลิตลดลงหรือไม่สามารถทำการเก็บเกี่ยวได้ หากยังมีภาวะแห้งแล้งต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าว ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญของจีน

ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการยกเลิกประกาศเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ระดับสูงในพื้นที่ทางตอนใต้ และการผลิตธัญพืชภายในประเทศที่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากภาวะแห้งแล้ง

นักวิเคราะห์ชี้ว่า สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยได้สร้างความวิตกต่อตลาดเกี่ยวกับอุปทานธัญพืชในปีนี้ และอาจกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์อุปทานในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งสต็อกธัญพืชของจีนยังอยู่ในระดับสูง ราคาธัญพืชจีนจึงไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นมากนักในวงกว้าง

ที่มา Oryza.com และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 7 ของปีนี้ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ทั้งนี้ผลปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวประมาณ 120,000 ตัน จากประเทศอูรุกวัยประมาณ

60,000 ตัน จากอาร์เจนตินาประมาณ 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 711 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out และจากอินเดีย ประมาณ 30,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 สหรัฐอเมริกานำเข้าข้าวจากทั่วโลก มูลค่า 344.43 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8.63% โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 225.32 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 65.42% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8.8% รองลงมาคืออินเดีย มูลค่า 66.90 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 19.42% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.69% เวียดนามเป็นลำดับที่สาม มูลค่า 14.65 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 4.25% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 87.06%

สหรัฐอเมริกามีการความต้องการในการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการนำเข้าในเดือนที่ผ่านมาพบว่าเวียดนามได้ขยับตัวขึ้นจากการเป็นผู้ส่งออกในลำดับที่ 4 มาเป็นผู้ส่งออกลำดับที่ 3 ในเดือนมิถุนายน อีกทั้งยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาถึง 87.06%

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก

